



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
15 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์

-กรมควบคุมโรค และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานไปบริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ชาวระยอง 3 กลุ่ม คือ 1.ประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปศูนย์การค้าแหลมทอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง และลงทะเบียนผ่านแอปฯ ไทยชนะ 2.พนักงานและผู้ให้บริการในห้าง รวมทั้งพนักงานโรงแรมที่ทหารอียิปต์พัก และ 3.กลุ่มประชาชนที่ไม่สบายใจ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, newtv, nationweekend, innnews, thaipbs, thestandrad, kapook, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า รัฐบาลพยายามทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมากที่สุด แต่หากเกิดการระบาดระลอกใหม่ก็พร้อมที่จะกลับไปเหมือนเดิม ขณะที่ ศบค.คงทบทวนการใช้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้เข้มงวดมากขึ้น ส่วนการปิดน่านฟ้าไม่ให้นักต่างชาติเดินทางเข้ามาเวลานั้นต้องหารือใน ศบค. เช่นเดียวกับการพิจารณาขึ้นแบล็คลิสต์อียิปต์ ซึ่งก.การต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา สิ่งที่ สร.ทำได้คือการลงพื้นที่ที่สอบสวนโรคเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจให้มากที่สุด โดยในวันนี้ รมช.สร. พร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ลงพื้นที่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยเฉพาะการเข้าไปในพื้นที่ปิด เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น ๆ และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ รวมทั้ง CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการติดตามกลุ่มเสี่ยงหากมีการระบาดของโรค สำหรับทุกสถานประกอบการและผู้ให้บริการ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักดูแลผู้ให้บริการให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัส โดยเฉพาะห้องส้วม และต้องมีการสื่อสารให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐที่จะสร้างความปลอดภัยได้ในระยะยาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ย้ำคนไทยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด 19 ปรับตัวในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ โดยเฉพาะในเด็ก ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมืออยู่เสมอ เว้นระยะห่างทางสังคม สำหรับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดระบบแพทย์แบบ New Normal เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วย โดยเปิดให้บริการ ARI Clinic เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ มีการผ่าตัดวิถีใหม่ โดยใช้ห้องผ่าตัดความดันลบช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค จัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในห้องฉุกเฉินอย่างชัดเจน และมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับคนไข้เด็กโรคเรื้อรังและเด็กที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง 1 คนเข้าพบแพทย์พร้อมผู้ป่วย เพื่อลดความแออัดและเยี่ยมไข้ผ่าน Social Media แทนการมารพ. จัดบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Tele Consult) รวมถึงให้มี Social Distancing ในการเข้ารับบริการ การรอรับยา การเลือกซื้ออาหาร และเพิ่มจุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ได้พัฒนาयวอสม. ต่อยอดจากแกนนำสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้ดีทั่วประเทศ เป็นจิตอาสาดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนและชุมชน เฝ้าระวังและย้ำเตือนวิถีชีวิตใหม่ "สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ" ป้องกันโรคโควิด 19 ตั้งเป้ามี ยวอสม. 307,570 คน ภายในปี 2566

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการรายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ 14 ก.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย โดย 6 รายเดินทางมาจากอียิปต์ เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 20-32 ปี เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ จ.ชลบุรี ส่วนรายที่ 7 หญิงไทยอายุ 66 ปี จากสหรัฐอเมริกา อาชีพแม่บ้าน เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ที่กรุงเทพฯ ผู้ป่วยสะสม 3,227 ราย หายป่วย 3,091 ราย ยังรักษาอยู่ 78 ราย เสียชีวิตคงที่ 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, nationtv, js100, bbc, kaohoon)

-กรม.มมิตเห็นชอบให้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ระยอง โดยให้ไปดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครปฐม โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายข้าราชการ 36 ราย ว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 แต่เป็นการโยกย้ายตามวงรอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ประเด็นข่าว

และมีการเตรียมการมานานแล้ว

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ระบุว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีมติจะดำเนินการ 3 ข้อ 1.ทบทวนการผ่อนคลายมาตรการกักกันของบุคคลในคณะทูต โดยเฉพาะคู่สมรส บิดา มารดาหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว 2.ให้ก.การต่างประเทศ ยกเลิกการอนุญาตเที่ยวบินเข้าของกองทัพอากาศอียิปต์ที่อนุญาตไปแล้ว 8 เที่ยวบิน 17-20 และ 25-29 ก.ค. 2563 และ 3.ให้ชะลอการอนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแบบผ่อนคลายมาตรการ State quarantine ตามข้อกำหนดฉบับที่ 12 (1) (2) (11) ไปก่อน และทบทวนมาตรการควบคุมให้มีความรัดกุม รอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนรับคนต่างชาติเข้ามา และขอภัยประชาชน จ.ระยอง และ กทม. ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งการด่วนให้จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเร่งเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แนะนำนายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจคัดกรองของภาครัฐและขอใบอนุญาตทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการกลับมาระบาดของระลอก 2 ส่วนกรณีทหารอียิปต์ที่ติดโรค COVID-19 เดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ใน จ.ระยอง ได้มอบจัดหางานจังหวัดติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ว่าอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนไม่ต้องการให้รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์รอบ 2 เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลายธุรกิจเพิ่งกลับมาเปิดกิจการ ขอให้ภาครัฐเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

ประเด็นผลกระทบ

1.ทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม แถลงถึงกรณีพบทหารอียิปต์ติดโรคโควิด 19 เดินทางไปหลายที่ใน จ.ระยอง ว่า เกิดจากการไม่เคารพกติกา ไม่มีวินัย ในฐานะ ผอ.ศบค. ขอรับผิดชอบตรงนี้ สิ่งสำคัญต้องหาวิธีปิดจุดหละหลวมให้ได้ วันนี้สั่งทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกแล้วและจะตรวจเชื้อเพิ่มเติมกับบุคคลที่สัมผัสเพื่อให้ทุกคนสบายใจ ศบค.จะเร่งแก้ไขทบทวนทุกอย่าง โดยเฉพาะมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ เพราะกระทบความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, 77khaoded, mcot, newtv, bbc, innnews, js100, tnthailand, thaipbs, acnews, thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำคณะติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและควบคุมโรค จ.ระยอง กรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการสอบสวนโรคแล้วเกือบ 100% พบกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นพนักงานในโรงแรม 9 คน นำเข้าสู่มาตรการกักตัว ตรวจสอบเชื้อผลเป็นลบทุกคน และจะตรวจซ้ำเมื่อครบ 14 วัน ส่วนข้อมูลจากแอปพลิเคชันไทยชนะ เวลา 11.00 น.-15.00 น. มีกลุ่มเสี่ยงที่ห้างแหลมทอง 394 คน และจะติดตามผู้ที่ลงทะเบียนในสมุด ส่วนที่ห้างเซนทรัล มีความเสี่ยงน้อยมากเนื่องจากผู้เดินทาง 4 คนที่ไม่ติดเชื้อ โดยสธ.ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีววินิจฉัยพระราชทานมาให้บริการตรวจหาเชื้อแก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่คิดว่าตนเองเสี่ยง เป็นเวลา 3 วัน ได้ตรวจทั้ง 2 ห้างรวมกว่า 1,700 ราย และจะตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดระยอง 14 วัน ภายใต้การบัญชาการของผวจ.ระยอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, matchonweekly, mcot)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงทบทวนมาตรการอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด 19 ว่า เดินทางจากประเทศอียิปต์ 6 ก.ค. ไปประเทศยูเออี 7 ก.ค. ไปประเทศปากีสถาน 8 ก.ค. และเดินทางจากปากีสถานถึงสนามบินอู่ตะเภา 19.00 น. โดย 23.00 น. เข้าพักที่โรงแรม DVaree วันที่ 9 ก.ค. เวลา 05.30 น. ออกจากโรงแรมไปยังสนามบินอู่ตะเภา เดินทางไปเดินดู ประเทศจีน วันที่ 10 ก.ค. เวลา 02.00 น. กลับเข้าพักที่โรงแรม เวลา 11.00 น. ไปห้าง และวันที่ 11 ก.ค. เวลา 11.00 น. เดินทางกลับอียิปต์ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย คือ ผู้จัดการโรงแรม 2 ราย เซลล์ 1 ราย และเจ้าหน้าที่อีก 4 ราย ตรวจสอบแล้วไม่พบการติดเชื้อ ได้ให้กักตัวอยู่ในสถานที่รัฐจัดไว้ให้ นอกจากนี้ ยังมีคนขับรถตู้อีก 2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 9 ราย คือ ทีม CDCU และทีมตรวจคนเข้าเมืองระยอง ซึ่งได้รับการดูแลจาก สธ. ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการการแก้ปัญหาโควิด 19 จะเร่งส่งข้อความถึงผู้ที่เข้าไปในห้างแหลมทอง 394 คนในช่วงเวลาที่ทหารอียิปต์ไป ให้สังเกตอาการตัวเองอย่างละเอียด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีของทหารอียิปต์เป็นการกิจขอเข้ามาเปลี่ยนถ่ายและลำเลียงอะไหล่ ซึ่งก.การต่างประเทศส่งเรื่องไปยังกองทัพอากาศให้พิจารณาอนุญาต ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยประสานงานกับทางการไทยมาตลอด และสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ฯ ได้แสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ รัฐบาลอียิปต์ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตให้เครื่องบินทหารอียิปต์ 8 เที่ยวบินเข้าไทย ซึ่งล่าสุด กองทัพอากาศได้ยกเลิกค่าของทั้งหมดแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, nationweekend

-การบินไทย สั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นดินสนามบินอู่ตะเภา 7 คน 14 วัน ตามมาตรการ สธ. เนื่องจากมีการให้บริการภาคพื้นดินเที่ยวบินทหารอียิปต์ที่ตรวจพบโรคโควิด 19 หลังจากนั้นจะส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

ประเด็นข่าว

-พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิชชัช รอง ผบ.ทบ. กล่าวถึงกรณีทหารชาวอียิปต์ติดเชื้อโควิด 19 เดินทางมาพักใน จ.ระยอง ว่า เป็นความผิดส่วนบุคคลที่ลักลอบออกไปนอกพื้นที่ที่กำหนด ไม่ได้เกิดจากความหละหลวมหรือความผิดพลาดของระบบ ทั้งนี้ ได้เสนอนายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. ทบทวนมาตรการผ่อนปรนทั้งหมดสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าราชอาณาจักรไทย รวมถึงจะเสนอให้ชะลอบุคคลที่เข้ามาระยะสั้นและไม่ต้องอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในขอบเขตอำนาจของจังหวัด โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผวจ.ระยอง เป็นหัวหน้าการสอบสวน เบื้องต้นพบว่าทั้งโรงแรมและห้าง 2 แห่งปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรอง มีการทำความสะอาด และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงประมาณ 390 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจะเร่งตามตัวทั้งหมด ได้มีการปิดโรงเรียนทั้งหมด 127 แห่ง โดยมีมาตรการให้เรียนออนไลน์ หรือสลับเวลาเรียน ตั้งแต่วັນนี้เป็นต้นไป ส่วนห้างสรรพสินค้าแพชชั่น ได้ประกาศปิดห้างเป็นเวลา 2 วัน

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เพจ "Infectious ง่ายนิดเดียว" โพสต์ข้อความ ระบุว่า กว่า 6 เดือนที่สู้กันมา สถานการณ์กำลังดีขึ้น โกล้คลายล็อกดาวน์ เศรษฐกิจกำลังฟื้นสุดท้ายรัฐการ์ดตกเอง ขอให้บุคลากรทางการแพทย์เตรียมตัวรับมือการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายฉัตรพล ทิปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวถึงกรณีพบชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด 19 ใน จ.ระยอง ว่า ต้องมีวันนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งอยู่แล้ว อยากให้กำลังใจคนทำงานทุกคน สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาใน จ.ระยอง ขณะนี้ได้ปรับการเรียนการสอนมาเป็นเรียนที่บ้านผ่านออนแอร์และออนไลน์ หรือผ่านแบบฝึกหัดแล้ว ซึ่งศธ.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์นี้มาก่อนแล้ว นอกจากนี้ ได้รับรายงานว่ามิครูโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ.ระยอง ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงขอให้มีการกักตัวและเพิ่มความระมัดระวัง เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่แพร่ระบาดได้ง่าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ

-นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผอ.ร.ร.ตราษตระการคุณ เผย มีนักเรียนชั้น ม. 2 ของโรงเรียนเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง เพราะไปห้างฯ แลมหองระยองช่วงเวลาเดียวกันกับทหารอียิปต์ และยังเข้าพักในโรงแรมเดียวกันด้วย ได้สั่งให้นักเรียนกลับบ้านเพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วันทันที

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สั่งหยุดเรียนทันที หลังพบ นร. ชั้น ม.2 เสี่ยงโควิด 19 เพราะเคยไปพักโรงแรมดีวารี พร้อมครอบครัว ในชั้นเดียวกับทหารอียิปต์ พร้อมสั่งปิดโรงเรียนวันที่ 15 ก.ค. เพื่อทำความสะอาด และให้เรียนออนไลน์แทน จากนั้นเพิ่มมาตรการคัดกรองสอบถามการไปตจว.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-ร.ร.สำนัฟ้าง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประกาศปิดตั้งแต่ 15-17 ก.ค. หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่รอบสถานศึกษา โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์

2.เด็ก 9 ขวบในคณะทูตติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, nationtv, mthai, matichonweekly, sanook, thestandard, thebangkokinsight)

-นพ.ปริษา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. ลงพื้นที่สอบสวนโรคที่ คอนโดมิเนียมวันเอ็กซ์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ หลังพบเด็กหญิงอายุ 9 ขวบ ซึ่งเดินทางมากับคณะทูตติดเชื้อโควิด 19 และกล่าวว่า เด็กรายดังกล่าวเดินทางเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิวันที่ 10 ก.ค. ตรวจคัดกรองที่สนามบินพบเชื้อ จากนั้นสถานทูตจะนำไปกักตัวก่อนส่งไปรักษาที่รพ.เอกชน เพื่อตรวจเชื้ออย่างละเอียด จนวันที่ 11 ก.ค. ยืนยันผลตรวจเป็นบวก จึงได้ส่งผู้ป่วยไปยังรพ.ของรัฐบาล ซึ่งมาตรการกักตัวผู้ป่วยเป็นขั้นตอนของสถานทูตที่จะจัดสถานที่สำหรับพักพื้นที่ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ของไทยสืบทราบได้รับแจ้งให้ผู้ดูแลคอนโดทรูบพื้นที่ เพื่อปิดลิฟต์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้พื้นที่ปลอดภัย จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่า เด็กพักอยู่กับครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้เดินทางออกไปที่อื่น ก่อนที่ทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปรักษาที่รพ. ขณะนี้อาการของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น ส่วนคนในครอบครัวอีก 4 คน ถูกย้ายไปกักตัวที่อื่นและอยู่ในการเฝ้าติดตามของเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดยังไม่มีอาการหรือการติดเชื้อ จึงขอให้ความมั่นใจในมาตรการป้องกันเชื่อว่าสามารถควบคุมได้

3.รพ.เอกชนปฏิเสธรักษาผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ประชาชาติ, tnnthailand, innnews, nationtv, sanook

-รพ.บำรุงราษฎร์ ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ยืนยันว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย 2 ราย และมีผลตรวจพบโควิด 19 ตามที่ ศบค. แถลง ไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อและรักษาที่รพ.บำรุงราษฎร์แต่อย่างใด ขณะที่ รพ.สมิติเวช เผยแพร่ประกาศเช่นกัน ว่าคนไข้ดังกล่าวไม่ได้มาใช้บริการที่รพ.

Fake News

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiquote

-นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ยืนยันกรณีที่มีการแชร์ข้อความทางไลน์ ระบุสถานต่างๆ ที่ถูกทุบชูด่านวัย 9 ขวบที่ติดเชื้อโควิด 19 เดินทางไปในกรุงเทพฯ เป็นข้อมูลปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รักษาตัวอยู่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ตรัง กรมควบคุมโรคสอบถามสคร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช พบว่าปัจจุบันไม่มีการติดเชื้อ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 จ.ตรัง พบว่าไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 และไม่พบมีการติดเชื้อ

ประเด็นข่าว

อีกทั้งรพ.ตรัง ไม่มีผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องระวังและสอบสวนโรค

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพฯธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวหุ้น, อีไฟแนนซ์ไทย, New18, tnnthailand, MCOT, thestandard, เดลินิวส์)

-สหรัฐอเมริกา รายงานฉบับล่าสุดของ CDC ระบุว่า รวบรวมแล้ว 40 ของผู้มีผลตรวจโรคโควิด 19 เป็นบวก ไม่ได้แสดงอาการ ด้านรัฐแคลิฟอร์เนีย ระบุฟื้นมาตรการล็อกดาวน์ ระวังการให้บริการของร้านอาหาร บาร์ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑสถาน และกิจการที่จำเป็นน้อยที่สุด หลังพบการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

-ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในย่านสถานบันเทิงที่มีการแสดงดนตรีจากวงดนตรี ซึ่งมีผู้เข้าชมมากถึง 800 คน เรียกร้องให้ทุกคนเข้าตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อ หลังพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้แล้ว 20 คน

-แอฟริกาใต้ ประกาศเคอร์ฟิวอีกครั้ง และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มถึงวันละ 12,000 ราย

-สเปน ประกาศให้ประชาชนในและรอบเมืองเลริดา ทางตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บ้านตามมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,282 ราย รวมติดเชื้อ 76,981 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 50 ราย รวม 3,656 ราย

-ฮ่องกง พบผู้ติดเชื้อใหม่ 52 ราย โดยในจำนวนนี้ 41 ราย เป็นการระบาดในท้องถิ่น

-บราซิล ปรับเงินคนที่ไม่ยอมสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะ

-ออสเตรเลีย ทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในนครซิดนีย์ 14 ราย หลังตรวจพบกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในผ้าของโรงแรมโครสโรดส์ ที่พนักงานขับรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศใช้เป็นที่พัก

-ฝรั่งเศส รัฐบาลเห็นพ้องปรับเพิ่มค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศขึ้น เฉลี่ยคนละ 183 ยูโร หรือประมาณ 6,500 บาท/เดือน

-ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อใหม่อีก 836 ราย ติดเชื้อสะสม 57,006 ราย ทางการต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 13,053,283 ราย เสียชีวิต 571,859 ราย รักษาหาย 7,597,616 ราย สหรัฐอเมริกา ป่วย 3,413,995 ราย เสียชีวิต 137,782 ราย บราซิล ป่วย 1,866,176 ราย เสียชีวิต 72,151 ราย อินเดีย ป่วย 879,888 ราย เสียชีวิต 23,200 ราย รัสเซีย ป่วย 733,699 ราย เสียชีวิต 11,439 ราย เกาหลี ป่วย 326,326 ราย เสียชีวิต 11,870 ราย

ย้าย นพ.ชาญชัย

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา

-นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ยืนยันผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหาผอ.รพ.ขอนแก่น ข้อหาทั้ง 7 ประเด็นถูกตีตก ไม่เคยเรียกปรับเงิน บ.ยา แค่งเงินบริจาคใช้พัฒนา รพ. และทำทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนข้อกล่าวหากรรมาเป็นผู้สั่งการแทนที่รพ. เป็นเรื่องไร้สาระ

คลินิกทุจริตงบบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะเจ้าทุกข์ร่วม ทำหนังสือร้องทุกข์ถึง พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผู้บังคับการกองปราบปราม ให้ตรวจสอบคดีการทุจริตเงินคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่งในกทม. หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สปสช. เข้าแจ้งความเอาผิดต่อคลินิกดังกล่าว โดยตำรวจรอให้ผู้ร้องทุกข์รวบรวมเอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลของคนไข้ที่ถูกปลอมแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับเงินที่ถูกเบิก เพื่อนำมาเป็นพยานประกอบสำนวนคดีอีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อพบหลักฐานที่ชัดเจนจะเสนอกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนร่วมระหว่างกองปราบปราม กับกองปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากคดีนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นหลายท้องที่ และมีมูลค่าความเสียหายสูงมาก ซึ่งอาจต้องสอบปากคำคนไข้ววมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนับหมื่นราย

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า ผู้จัดการ newtv.)

-พญ.ศรียา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้ข้อมูลว่า ยา กัญชา ในประเทศยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและจำหน่ายทั่วไปได้ เนื่องจากยังขาดข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยที่ชัดเจน รพ.จึงจัดระบบการติดตามผลการรักษาและความปลอดภัยเพื่อประกันคุณภาพการรักษา เบื้องต้นจากข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 82 ราย พบว่ายาสารสกัดกัญชามีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยช่วยลดอาการปวดและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น ส่วนในด้านความปลอดภัย พบว่ามีความปลอดภัยดี มีอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น ปากแห้ง คอแห้ง เวียนศีรษะ ง่วงนอน ซึ่งเมื่อใช้ในระยะหนึ่งอาการข้างเคียงหายไป ส่วนในกรณีที่มีค่าไตหรือตับที่ผิดปกติ พบว่าอาจทำให้การทำงานของไตและตับแย่ลง แต่สรุปได้ยากกว่ามาจากโรคที่เป็นอยู่หรือจากยาสารสกัดกัญชา ซึ่งทางทีมแพทย์และเภสัชกรวางแผนจะศึกษาวิจัยให้ละเอียดต่อไป นอกจากนี้ กำลังประเมินผลการใช้ยาสารสกัดกัญชาในการบรรเทาอาการปวดปลายประสาทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน รวมถึงการประเมินผลการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับจากยาชงไฮยาซีน ซึ่งพบว่าทำให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นในทุกมิติ แต่ผู้ป่วยหลายรายแจ้งว่ามีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารส่วนบนมาก รพ.จึงปรับรูปแบบการผลิตยาชงไฮยาซีนให้เป็นแคปซูล และจะส่งมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระจายให้รพ.ในสังกัดสธ.เดือนก.ย.นี้

แอปพลิเคชันหัตถ์ตรวจสอบหัตถ์พิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพฯธุรกิจ, ไทยรัฐ, เส้นทางเศรษฐกิจ, สนุก, เดลินิวส์, thebangkokinsight, thailandplus, ntiontv.) ช่อง 5, 7

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนมีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานหัตถ์พิษสูง กรมฯ จึงร่วมกับ ม.มหาสารคาม จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนา Application Mushroom Image Matching ชื่อว่า “คัดแยกหัตถ์ไทย” เพื่อใช้ตรวจสอบ

ประเด็นข่าว

เห็ดมีพิษและเห็ดที่รับประทานได้ในประเทศไทย

การขยายแผนโบราณ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สวท., สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่ในหมู่วัยรุ่นและเยาวชน โดยใช้ส่วนผสมของยาสมุนไพรโบราณบำรุงกำลังที่วางขายในร้านสะดวกซื้อ ว่า ในตำรับยาแผนไทยอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ออย.จึงออกประกาศ สธ. เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ให้ยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งจำหน่ายได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อต้องไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2562

แนะวิธีเลือกเครื่องสำอาง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำก่อนเลือกซื้อเครื่องสำอาง ควรดูรายละเอียดเบื้องต้น เช่น มีฉลากภาษาไทยที่ระบุสาระสำคัญครบถ้วน ได้แก่ ชื่อของเครื่องสำอาง ประเภทของเครื่องสำอาง ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ ปริมาณสุทธิ

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีขนาดและปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ใช้ได้หมดก่อนที่จะหมดอายุ ควรอ่านฉลาก ปฏิบัติตามวิธีใช้ คำเตือน ทดสอบการแพ้เบื้องต้น โดยทาเครื่องสำอางที่ทอ้งแขนข้างใดข้างหนึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. วันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หากมีผื่นแดง คันขึ้นบริเวณที่ทา ให้ระวังว่าอาจจะแพ้และไม่ควรนำมาใช้ อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ให้ทน แสบ ร้อน แดง ผิวลอก และเมื่อใช้แล้วเกิดผื่นคันให้หยุดใช้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ ควรทาครีมกันแดดและครีมบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

เปิดอาคารผู้ป่วยนอก

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.มติชน

-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 เปิดอาคารผู้ป่วยนอก รพ.เชียงคำ ซึ่งใช้งบก่อสร้าง 104 ล้านบาท เพื่อใช้ทดแทนอาคารผู้ป่วยนอกเดิมที่คับแคบไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยจาก 5 อำเภอ และประชาชน สปป.ลาว มี นพ.ภราดร มงคลจตุรงค์ ผอ.รพ.เชียงคำ ข้าราชการและประชาชน อ.เชียงคำ ร่วมพิธี

แมงมุมพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, 77kaoded

-นางจันทร์ทิพย์ วงดาว อายุ 51 ปี อยู่ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง กระบี่ ถูกแมงมุมไม่ทราบชนิดกัดที่ข้อมือซ้าย และมีอาการบวม แพทย์ผ่าตัดแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น ล่าสุดอาการทรุดหนัก นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ กล่าวว่า เบื้องต้นทราบว่าถูกแมงมุมกัดเมื่อ 2 วันก่อน และอาจมีอาการแพ้ ติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ขณะนี้คนไข้รักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู เริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนแมงมุมที่กัดจะเป็นแมงมุมแม่หม้ายหรือไม่ต้องรอรายงาน

โรคเอดส์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สหประชาชาติต้องการลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์แต่ละปีเหลือราว 500,000 รายภายในปีนี้ แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ ส่วนความพยายามเพิ่มศักยภาพการบำบัดเยียวยาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ยังดำเนินการต่อเนื่องแต่มีอุปสรรคใหม่จากการระบาดของโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองในหลายประเทศทั่วโลกตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ต้องถูกจำกัดการเดินทางเพื่อรับการบำบัดอาการป่วย นอกจากนี้ ยังทำให้การระบาดของเอดส์ขยายวงกว้างขึ้นอีก โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง ซึ่งส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อทางเพศระหว่างอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

